

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

ตามที่สถานีตำรวจภูธรนางรอง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และได้มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรนางรอง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยดำเนินการแยกสายงานในหน่วยงาน ดังนี้

๑. งานอำนวยการ
๒. งานป้องกันปราบปราม
๓. งานจราจร
๔. งานสืบสวน
๕. งานสอบสวน

โดยได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีภาพแสดงกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการตั้งรายงานผลการดำเนินการ และหน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบตามรายงาน จัดทำโดยคณะทำงาน ชับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรนางรอง มีรายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้

พ.ต.อ.



(กัมพล วงษ์สงวน)

ผกก.สภ.นางรอง

หัวหน้าหน่วยงาน

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรนางรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

งานอำนวยความสะดวก

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ มีการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>๓. การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เร่งรัดดำเนินการ - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ในการดำเนินการ</p> <p>๕. การรับ การแจกจ่าย พัสดุ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>๑. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน



วันที่ 12 มกราคม 2567 พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.นางรอง มีการประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่งานธุรการ เพื่อให้รับการตรวจราชการ จากหน่วยงาน ของ ตร. ได้แก่ จเรตำรวจ งานตรวจสอบภายใน ตร. และตรวจสอบภายในของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมกันหา แนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน



วันที่ 25 มกราคม 2567 พ.ต.ท. สรคม ราชประโคน รอง ผกก.ป.สภ.นางรอง มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายพัสดุ ไม่ให้ทุจริต โดยไม่ให้มีช่องทางเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง พร้อมทั้งได้มีการตรวจพัสดุต่างๆ

งานป้องกันปราบปราม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมและการบังคับใช้ทางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ - การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ - การกลั่นแกล้งบังคับขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์ - การรับสินบน - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อรับผลประโยชน์ - กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม 	<p>๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน



วันที่ 8 มีนาคม 2567 พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.นางรอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สรคม ราชประโคน รอง ผกก.ป.สภ.นางรอง พ.ต.ท.ยอดชาย โสမ်คำ สวป.สภ.นางรอง พ.ต.ต.ชัยชนะ จันทาทฤทธิ์ สวป.(ชส.) สภ.นางรอง อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ทุกนาย กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน

ในทุกวันของชุดปฏิบัติการสายตรวจ จะมีการอบรมปล่อยแถวสายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่



วันที่ 16 มกราคม 2567 พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.นางรอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สรคม ราชประโคน รอง ผกก.ป.สภ.นางรอง พ.ต.ท.ยอดชาย โสมคำ สวป.สภ.นางรอง พ.ต.ต.ชัยชนะ จันทาทฤธี สวป.สภ.นางรอง อบรมปล่อยแถว สายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

งานจรรยา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน

ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทุกผลัด หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี



วันที่ 15 มีนาคม 2567 พ.ต.ต.ชัยชนะ จันทาทฤธิ์ สวป.(ชส.) สภ.นางรอง อบรมปล่อยแถว สายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่มีการ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล

งานสืบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายทางอาญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี 	<p>๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ 14 มกราคม 2567 พ.ต.ต. ทศพล พุ่มแสง สว.สส.สภ.นางรอง อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ทุกนาย กำชับ การปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ 18 มีนาคม 2567 พ.ต.ต.ทศพล พุ่มแสง สว.สส.สภ.นางรอง ปล่อยแถวชุด
สืบสวนพร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน ไม่นำเงิน ประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่ การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัว ชั่วคราว</p>	<p>๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ 5 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.สุพีร์ ชัยสูงเนิน ผกก.(สอบสวน) สก.นางรอง กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด และกำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน กำชับนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อยตัว ชั่วคราว

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ 5 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.สุพีร์ ชัยสูงเนิน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นางรอง
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด และกำชับเรื่องยื่นคำร้องขอ
ปล่อยตัว ชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน กำชับนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม
วันที่ทำการปล่อยตัวชั่วคราว

หัวหน้าหน่วยออกคำสั่งสถานี เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย
ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องวินัยข้าราชการตำรวจ



คำสั่งสถานีตำรวจนครบาล
ที่ ๔๒๖/ ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชา

ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยของข้าราชการตำรวจกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
การบังคับบัญชาให้บังคับบัญชาระดับรองหรือผู้ช่วย รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในการปกครองหรือควบคุม
ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เคร่งครัด มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาให้ข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดปฏิบัติไว้แล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ควบคุม
ดูแล สอดส่อง ความประพฤติและระเบียบวินัย รวมทั้งจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรม ของข้าราชการตำรวจภายใต้
การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. พันตำรวจเอก กัมพล	วงศ์สงวน	ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา
๑.๑ พันตำรวจโท สรคม	ราชประโคน	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล
๑.๒ พันตำรวจโท สุทธิ	ซึ้งสุนัน	รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาล
๑.๓ พันตำรวจโท พิรพล	หลวงระลึก	รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาล
๒. พันตำรวจโท สุทธิ	ซึ้งสุนัน	รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาล
๒.๑ พันตำรวจโท จักรภัทร	ชนบุญกุล	สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาล
๒.๒ พันตำรวจโท จิรโรจน์	มงคลอนสุทิพย์	สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาล
๒.๒ พันตำรวจโท ธวัชชัย	เชียรสนาม	สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาล
๓. พันตำรวจโท พิรพล	หลวงระลึก	รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาล
๓.๑ พันตำรวจตรี ทศพล	ทุ่นแสง	รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาล

๔. พันตำรวจโท สรคม	ราชประโคน	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาล รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา
๔.๑ พันตำรวจโท วิภักดิ์	เชื่องคาม	สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาล
๔.๒ พันตำรวจโท ยอดชาย	โสมคำ	สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล
๔.๓ พันตำรวจตรี ชัยชนะ	จันทร์ฤทธิ์	สารวัตร(ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ทำหน้าที่คุมขังสันติบาล สถานีตำรวจนครบาล
๕. พันตำรวจโท วิภักดิ์	เชื่องคาม	สารวัตรอำนาจการสถานีตำรวจนครบาล รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา
๕.๑ ร้อยตำรวจเอกหญิงงลักษณ์	บุญรอดรัมย์	รองสารวัตรการ สถานีตำรวจนครบาล
๕.๒ ร้อยตำรวจเอก สว่าง	กมลกลาง	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน ภัยุติวินาศ
๕.๓ ร้อยตำรวจเอก ศิษฐ์ชัย	ธัญญศิริวัฒน์	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน จีนเป็นาศ
๕.๔ ร้อยตำรวจเอก พิณ	จีนเป็นาศ	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน สึทวงษ์
๕.๕ ร้อยตำรวจโท ชจร	สิทวงษ์	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน ภิรมย์นาศ
๕.๖ ร้อยตำรวจโท สุนทร	ภิรมย์นาศ	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน จันทร์สว่าง
๕.๗ ร้อยตำรวจโท พิณ	จันทร์สว่าง	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน เศรษฐินทศพล
๕.๘ ร้อยตำรวจโท ศศปรอม	ละอียด	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการ ฉิมกุล
๕.๙ ร้อยตำรวจโท มานท	ฉิมกุล	รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน พิณสุนทรสาร
๕.๑๐ ร้อยตำรวจโท ช่าง	พิณสุนทรสาร	รองสารวัตรสายงานสืบสวน
๕.๑๑ ร้อยตำรวจโท ศิศา	บุญรอดรัมย์	รองสารวัตรการ สถานีตำรวจนครบาล
๖. ร้อยตำรวจเอกหญิงงลักษณ์	บุญรอดรัมย์	รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา
๖.๑ ดาบตำรวจ หญิงวันเพ็ญ	เสนาณรงค์	ผู้บังคับหมู่งานธุรการ ฯ
๖.๒ ดาบตำรวจ สมนึก	แก้วศักดิ์	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๖.๓ ดาบตำรวจ กัม	แจ้งสกุล	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๖.๔ ดาบตำรวจ หญิง ธัญ	พนมภูษาศิ	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๖.๕ ดาบตำรวจ วรสิทธิ์	อินทิพิภ	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๖.๖ ดาบตำรวจ ธนภุช	อนานภรณ์	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๖.๗ จำปีตำรวจ จารุพงษ์	หลอมจันทร์พิภ	ผู้บังคับหมู่งานธุรการ
๖.๘ จำปีตำรวจ ชาญวิทย์	บุญชู	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๖.๙ จำปีตำรวจอภิศักดิ์	สาธสนภูมิ	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
๗. พันตำรวจโท ยอดชาย	โสมคำ	สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาล รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา
๗.๑ ร้อยตำรวจเอก นิยุติช	อาจถ้อม	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
๗.๒ ร้อยตำรวจเอก สมพงษ์	สิฐุมแสง	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
๗.๓ ร้อยตำรวจเอก วรานนท์	ผู้รัมย์	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
๗.๔ ร้อยตำรวจเอก แสง	พนมวิจิตร	รองสารวัตรสืบสวน

๒๖	พันตำรวจโททรงวิทย์ เขียวสนาม	สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางระจอง วังเมืงชลอปกครองบังคับบัญชา
๒๖.๑	ร้อยตำรวจเอก เมธิชัย	เมธาวณิ รอสสารวัตร(สอบสวน)ฯ
๒๖.๒	ร้อยตำรวจเอก ฤกษ์	วิเชียร รอสสารวัตร(สอบสวน)ฯ
๒๖.๓	ร้อยตำรวจโท ภัทรพล	ธนเมธี รอสสารวัตรสายงานจราจรฯ
๒๖.๔	ร้อยตำรวจโท ไวกฤษ	สละ รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๕	ร้อยตำรวจโท พิเชษฐพงศ์	บทเนื่อง รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๖	ร้อยตำรวจโท วรณพงษ์	แพ่งสุวรรณ รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๗	ร้อยตำรวจตรี สำราญ	ประสงค์ทรัพย์ รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๘	ร้อยตำรวจตรี ณัฐจพน	บรรชาติ รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๙	ร้อยตำรวจตรี สายชล	เว็ไฉยะ รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๑๐	ร้อยตำรวจตรี นิวัฒน์	จันทร์เมตง รอสสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
๒๖.๑๑	ร้อยตำรวจตรี สุรเชษฐ์	พรพวงค์ รอสสารวัตรสายงานจราจร
๒๗	ร้อยตำรวจเอก วิวัฒน์ นามธาดา	รอสสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางระจอง วังเมืงชลอปกครองบังคับบัญชา
๒๗.๑	ดาบตำรวจ อภิชาติ	ทองประเทือง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๗.๒	ดาบตำรวจ คังรงค์	โสภาติ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๗.๓	สิบตำรวจเอก สุวิจักขณ์	พิวงษ์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๗.๔	สิบตำรวจเอก สหวิธ	พิพิธอักษร ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๘	ร้อยตำรวจเอก อนันต์ ศรีเสน	รอสสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางระจอง วังเมืงชลอปกครองบังคับบัญชา
๒๘.๑	สิบตำรวจเอก ชูณวัฒน์	คันตือศรีศิลป์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๘.๒	สิบตำรวจโท ธนวัฒน์	เสาวโร ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๘.๓	สิบตำรวจตรี จักรพงษ์	พิมพ์เชื้อ ผู้บังคับหมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
๒๘.๔	สิบตำรวจตรี ศุภกร	สละเอียด ผู้บังคับหมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
๒๙	ร้อยตำรวจเอก เมธิชัย เมธวณิ	รอสสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางระจอง วังเมืงชลอปกครองบังคับบัญชา
๒๙.๑	ดาบตำรวจ ธีรพงศ์	กาญจนะ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๙.๒	สิบตำรวจเอกนพชัย	แสวงผล ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๒๙.๓	สิบตำรวจเอก ชัยประสิทธิ์	เลิศศิริ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๓๐	ร้อยตำรวจเอกฤกษ์ วิเชียร	รอสสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางระจอง วังเมืงชลอปกครองบังคับบัญชา
๓๐.๑	สิบตำรวจเอก กฤษญา	นฤชระโทก ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๓๐.๒	สิบตำรวจเอก อธิวัฒน์	พยานยาม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ
๓๐.๓	สิบตำรวจตรี พิสิทธิ์ศักดิ์	ถาวรชาติ ผู้บังคับหมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

๔๘

กรณีขอหมายไว้ตามข้อ ๒ - ๓๐ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ทำหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบบังคับบัญชาในลำดับสูงขึ้นไปหนึ่งลำดับขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาแทนจนกว่า
ผู้ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาไว้โดยตรงจะกลับมากำหนดปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้จนเลิกคำสั่งนี้ได้ก็ให้คืนอำนาจคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นับเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแก้ไข
สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก
(กฤษณ วรเชษฐวน)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระจอง

การประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำชับการปฏิบัติทุกเดือน

